
Fundur PGA stjórnar 7.2.2024

Fyrsti stjórnarfundur nýrrar stjórnar.

Stjórnarmenn eru:
Arnar Már, Íris Káradóttir, Margeir, Rúnar, Þórður, Björn, Andrea, Katrín og 
Grétar.

Málin sem farið er yfir:

a.  Hvernig stjórn viljum við vera?
b.  Hvaða jákvæða tilgang kem ég með inn í vinnuna fyrir PGA?
c.  Hvernig viljum við skipuleggja okkur til að hámarka afköst?
d.  Hvað getum við gert til að gera samstarfið jákvætt og skemmtilegt?
e.  Brainstorma um möguleika og skemmtileg verkefni

Arnar byrjaði fundinn með því að fara yfir síðasta ár stjórnar. Allir stjórnarmenn 
fóru yfir áherslumálin sem við viljum hafa á þessu ári. Málin sem rætt var um:

Búa til sátt um skólann og framtíð hans. Klára að móta stefnuna og semja við HR 
og hlutverk PGA vs. skólanefndar vs. HR.
Hafa meira gagnsæi í störfum stjórnar, hvernig ætlum við að vera sýnileg.
Ákveða saman hvaða verkefni við ætlum að leggja áherslu á.
Þurfum að hafa skýra verkaskiptingu og ábyrgðaraðila fyrir verkefnum.
Þurfum að bæta andann í félaginu, móta hefðirnar aftur. 
Hafa fasta viðburði eins og var. Efla tengslanetið, búa til samstarf með 
fyrirtækjum m.a. Til að fjármagna félagið betur. Þetta hefur ekki verið gert í 
lengri tíma, mögulega tímabært að sækja á þennan markað. En áður en það 
hefst þarf að bæta andann og skipuleggja starf félagsins betur.
Hvetja fólk til þess að taka þátt í félaginu, miðla fréttum af því sem verið er að 
gera.
Ýta undir góða samvinnu félagsmanna og góðan anda í félaginu.
Sækjast eftir áliti félagsmanna varðandi endurmenntun og viðburði.
Mikilvægt að fara yfir lög félagsins, nú er það að stækka og breytast.
Katrín útbýr skjal til þess að halda utan um verkefni félagsins.

Skiptum með okkur hlutverkum í stjórn. 
Björn tók að sér hlutverk formanns.
Íris Káradóttir tók að sér hlutverk varaformanns. 
Margeir tók að sér hlutverk gjaldkera.



Katrín er ritari.
Arnar er fulltrúi golfkennaraskólans.

Við skiptum með okkur verkum og Katrín útbýr skjal til að halda utan um 
framgang verkefna. Þau verkefni sem liggja fyrir eru eftirfarandi : 

Mótamálin (PRO AM og meistaramót). Ábyrgðaraðili: Þórður tekur þetta að sér 
ásamt utanaðkomandi. 
2.  Heimasíðan og hlutir tengdir henni (m.a. skólasíða innan síðunnar). 
Ábyrgðaraðilar: Björn og Margeir. 
3.  Félagsskírteinin og gera þau hugsanlega rafræn.  Ábyrgðaraðilar: Arnar og 
Rúnar.
4.  Samstarfið og samtalið við HR og skólann. Ábyrgðaraðilar:  Arnar og Grétar.
5.  Viðburðir sem tengjast skólanum en eru líka á borði stjórnar PGA. 
Ábyrgðaraðilar:  Andrea og Katrín og Þórður
6.  Endurmenntun. Ábyrgðaraðilar:  Arnar og Grétar og Margeir
7.  Þjónusta við félagsmenn og samskipti við fyrirtæki (sb. fatnaður ofl). 
Ábyrgðaraðilar: Íris og Margeir.
8.  Þjónusta við félagsmenn sb. Réttindamál og útseld vinna (Valdís og Auður á 
aðalfundi). Ábyrgðaraðilar:  Margeir og Valdís og Auður.
9.  Facebook og insta, kynning á starfseminni. Ábyrgðaraðilar:  Íris.
10.  Erlend samskipti - starf okkar í CPG og ákvörðun um áframhaldandi 
þátttöku  þar eða ekki. Ábyrgðaraðilar:  Arnar, Björn og Rúnar
11.  Framkvæmdastjórn félagsins og skólans, hvaða möguleika eigum við þar til  
að nýta peninginn og starfsmenn betur. Ábyrgðaraðilar: Rúnar, Björn og Arnar.
12. Senda út skoðanakönnun til félagsmanna fyrir fundinn og leitar eftir áliti 
þeirra á hinum ýmsu málum félagsins. Niðurstöður verða kynntar fyrir 
vinnufundinn þann 10. Mars. Ábyrgðaraðili: Margeir

Ákveðið var að hittast á vinnufundi þann 10.mars og móta stefnu og áherslur 
félagsins. Andrea, Arnar og Bjössi senda fundarboð með dagskrá og áherslum. 


